

Đây là một câu chuyện thật và såhi sinh của một người mẹ trong trận đäng đät kinh hoàng ở Nhật Bản.

Sau khi trận đäng đät đã qua đi, khi các nhân viên cứu hộ đến tàn tích của 1 ngôi nhà của một người mẹ và đứa con, họ nhìn thấy thân thể cô nằm qua các khe hở. Nhưng cách täo hình của mẹ và cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quägäi cứu nguy, cúi thấp nghiêng về phía đứa con, và có một vật gì đó đỡ hai tay của cô đứng dậy. Ngôi nhà bị sụp và đổ sụp lên lưng và đầu cô.



Người mẹ đã trải qua đäi cứu hộ đã rất khó khăn khi luän tay mình qua khoäng cách hẹp trên đäng đät để chạm tới đứa con của người mẹ. Anh ấy đã hy vọng rằng người mẹ và đứa con này có thể vẫn còn sống. Nhưng, cúi thấp lưng và cứu con của cô nói với anh rằng, cô ấy chắc chắn đã qua đời.

Đäi cứu hộ rời khỏi ngôi nhà và tìm kiếm tìm kiếm ngôi nhà sụp đổ khác. Nhưng không hiểu sao, người mẹ đã trải qua đäng đät như bị một lực hút kéo trở lại căn nhà sụp đổ của người mẹ đã chết. Một lần nữa, anh quäxuäng, và lần tìm qua những khe nứt hẹp một chút không gian để đứa con đã chết. Rồi đột nhiên, anh hét lên đầy phấn chấn: "Mät đứa bé!!!! Có một đứa bé!"

Cäđäi cùng nhau nhìn thấy một cái cäc trong đäng đät nát xung quanh xác người mẹ. Có một bé trai 3 tháng tuổi được bọc trong một tấm chăn hoa ngay bên cạnh xác người mẹ. Người mẹ và đứa con rõ ràng đã có thể nhìn thấy sinh mệnh cùng đä cùng nhau con trai mình. Khi ngôi nhà của cô rơi xuống, cô đã dùng cơ thể của mình để làm tấm chắn bảo vệ con trai mình. Cứu bé và người mẹ cách yên bình khi đäi trải qua đäi cứu hộ như bé lên.

Tình Mẹ Thương Con

Tác Giả: SE såt

Chúa Nhật, 25 Tháng 9 Năm 2011 07:50

Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của bé. Sau khi ông mẹ tạm chẵn, ông nhìn thấy một chiếc khăn thấm mồ hôi bên trong. Có một tin nhắn vẫn hiển trên màn hình, nói rằng, "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con" ...

Chiếc khăn thấm mồ hôi này đã đi từ bàn tay này đến bàn tay khác qua bàn tay khác. Tất cả những người đã cầm tin nhắn đã khóc. "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng... mẹ rất yêu con..."...